

Số: 3604 /TB-HĐTĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính phủ và Cựu chiến binh

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức Chính phủ (Đề mục 6 Chủ đề 35. Tổ chức bộ máy nhà nước) và Cựu chiến binh (Đề mục 6 Chủ đề 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội), ngày 07/10/2021, Hội đồng thẩm định đã tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở Hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh; sau khi nghe đại diện Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện pháp điển các đề mục trên cũng như ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã kết luận như sau:

1. Về sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục

Việc thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục pháp điển. Hồ sơ kết quả pháp điển đã bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, bao gồm: (1) Công văn đề nghị thẩm định; (2) Kết quả pháp điển đề mục; (3) Danh sách kèm theo văn bản được sử dụng để pháp điển.

2. Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định:

- Đề mục Tổ chức Chính phủ: Bộ Nội vụ xác định có 37¹ văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và

¹ Ngoài ra có 08 văn bản sửa đổi, bổ sung.

Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Quốc phòng; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

- Đề mục Cựu chiến binh: Bộ Nội vụ xác định có 07² văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

Về cơ bản, các cơ quan thực hiện pháp điển đã xác định chính xác, phù hợp phạm vi thực hiện pháp điển các QPPL trong nội dung các đề mục.

Tuy nhiên, qua rà soát, Hội đồng thẩm định nhận thấy: Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Quốc phòng liên tịch với Hội cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn Nghị định số 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh hiện đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục Cựu chiến binh. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan có liên quan xác định hiệu lực của Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP, trường hợp Thông tư trên còn áp dụng trên thực tế thì pháp điển vào đề mục Cựu chiến binh; trường hợp không còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định.

3. Về cấu trúc đề mục và sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục

3.1. Về cấu trúc đề mục

- Đề mục Tổ chức Chính phủ: có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội.

Ngoài ra, Đề mục được bổ sung Chương VII. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (trước Chương Điều khoản thi hành)³. Chương này gồm 03 mục:

² Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.

³ Chương VII. Điều khoản thi hành theo Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 chuyển thành Chương VIII. Điều khoản thi hành

Mục 1. Những quy định chung, gồm một số quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Mục 2. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, chia thành 03 tiểu mục, gồm một số quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP;

Mục 3. Thẩm quyền và trách nhiệm, gồm một số quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

- Đề mục Cựu chiến binh: có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh cựu chiến binh năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 05 chương với 18 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh.

Hội đồng thẩm định thấy rằng, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của các đề mục trên là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật.

3.2. Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục

Về cơ bản, vị trí các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh bảo đảm đúng nguyên tắc pháp điển: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện pháp điển và chỉ dẫn theo quy định.

4. Về kết quả rà soát, xác định nội dung mâu thuẫn, chông chéo, không còn phù hợp với thực tế và việc xử lý, kiến nghị xử lý

Trong quá trình thực hiện pháp điển các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh, cơ quan thực hiện pháp điển chưa phát hiện các QPPL được pháp điển có nội dung mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh hiện nay đang được Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình bãi bỏ văn bản QPPL. Hội đồng thẩm định nhất trí với đề xuất của Bộ Tư pháp: không thực hiện pháp điển Thông tư liên tịch số

02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN vào đề mục Cựu chiến binh và xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định.

5. Về xác định các QPPL có nội dung liên quan

Về cơ bản, các QPPL có nội dung liên quan đến nội dung của các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh được xác định và thực hiện chỉ dẫn theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

Trên đây là Kết luận của Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh, Hội đồng thẩm định thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định (để b/c);
- Thành viên Hội đồng thẩm định;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Thắng
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA VBQPPL**